

Bài Học 4

*16 Tháng 4–22 Tháng 4

Áo Dài Nhiều Màu Sắc



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Sáng thế Ký 29:21-30:24; Sáng thế Ký 34; 37; 42:13; 1 Cô-rinh-tô 9:24-26.

Câu Gốc: “Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc” (Sáng thế Ký 37:3).

Đầu mối của chuyện tích này bắt đầu từ Sáng thế Ký 29. Gia-cốp có hai vợ chính và hai vợ bé. Điều này nghĩa là một gia đình có một người cha, bốn bà mẹ, và mười hai đứa con! Một người không cần phải là tiên tri cũng biết trước gia đình này sẽ có những rắc rối gì.

Thật tốt đẹp hơn biết bao nếu Gia-cốp làm theo gương mẫu trong vườn Ê-đen: một chồng, một vợ. Vạy thôi. Đây là gương mẫu lý tưởng cho mọi gia đình, trong mọi thời đại.

Nhưng như chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời tạo nên loài người với sự tự do. Sự tự do đó gồm cả sự tự do làm điều sai. Lỗi lầm của Gia-cốp là may một “cái áo dài nhiều sắc,” là một thí dụ cho thấy một lầm lỗi có thể đưa đến những hậu quả vượt ra ngoài tầm tay của chúng ta.

Thật tốt hơn biết bao để ngăn chặn tội ác trước khi nó hủy diệt chúng ta và những người chúng ta yêu thương.

Sự Rắc Rối Trong Gia Đình Bất Đầu

Mọi sự trong cuộc đời đều ảnh hưởng tới những việc khác. Thật ra, lý thuyết tương đối của Einstein dạy rằng tất cả vật chất trong vũ trụ có một sức hút tất cả những vật chất khác. Thí dụ, thân thể bạn có một sức hút không những trên người láng giềng nhưng cũng trên mặt trời và tất cả mọi thứ khác trong các tạo vật.

Dĩ nhiên chúng ta không cần phải học về vật lý để ý thức rằng hành động của một người có thể ảnh hưởng lớn trên những người khác, ngay cả nhiều thế hệ sau nữa. Chúng ta là ai, sống ở đâu, tại sao chúng ta là người như vậy – tất cả điều này bị ảnh hưởng bởi hành động của những người khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Thí dụ, một bà mẹ nghiện rượu kinh niên trong lúc thai nghén sẽ hủy hoại sức khỏe của các con bà, hay cả các cháu bà nữa. Thật vậy, chúng ta phải rất cẩn thận về những điều mình nói và làm. Có ai biết ảnh hưởng của các hành động mình trên những người khác? Ảnh hưởng có thể chỉ trong một thời gian ngắn hay kéo dài thật lâu, và có thể tốt hoặc xấu.

Xin đọc Sáng thế Ký 24 và 29:21-30. Kiểu gia đình nào được thiết lập ở đây? Chúng ta học được bài học nào về việc theo phong tục thế gian có thể dẫn chúng ta đến sự hủy hoại nếu những phong tục đó trái với nguyên tắc của lẽ thật?

“Tội của Gia-cốp, gây ra một chuỗi dài các biến cố đưa đến tội ác. Tội lỗi ông sinh ra trái đắng trong bản tính và cuộc đời của các con trai ông. Khi các người con này lớn lên, họ cũng nảy sinh những lỗi lầm trầm trọng. Kết quả rõ ràng là trong gia đình họ có nạn đa thê. Tội ác kinh khủng này đã làm cạn đi tình yêu thương, và ảnh hưởng của nó làm yếu đi sự liên hệ thánh khiết nhất. Sự ganh tị của nhiều bà mẹ làm mối tương giao trong gia đình trở nên gay gắt. Các con hay cãi cọ và không muốn theo kỷ luật, và đời sống của người cha [Gia-cốp] bị bao phủ bởi lo âu và sầu thảm.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Patriarch and Prophets*, tr. 208, 209.

Có điều gì bạn nhận được mà ở ngoài sự điều khiển của mình? Nhiều lắm, phải không? Ngay bây giờ, hãy nghĩ đến vài sự lựa chọn quan trọng mà bạn sẽ làm. Hãy tự hỏi: sự lựa chọn này ảnh hưởng thế nào đến những người khác? Đó có phải là điều bạn thật sự muốn không?

Giô-sép và Các Anh Của Mình

Con cái đánh lộn với nhau ngay cả trong những gia đình tốt nhất, thì đó cũng quá tệ rồi. Nhưng trong gia đình Gia-cốp, điều này trở nên rất trầm trọng. Vì trong nhà này, sự căm ghét, ganh tị, thiên vị và kiêu ngạo dẫn đến những rắc rối thật nghiêm trọng.

Sáng thế Ký 34 cho biết các anh của Giô-sép thuộc hạng người nào?

Sau đó, lại còn chuyện về các chiêm bao của Giô-sép (Sáng thế Ký 37:5-11). Trong các giấc mộng, cả gia đình sắp mình trước mặt chàng. Nếu trước đây các anh không thích chàng, thì những giấc chiêm bao chỉ làm cho họ ghét chàng thêm. Thật ra, đây chính là điều Sáng thế Ký 37:8 đã nói.

Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.

Hoàn cảnh trong Sáng thế Ký 37:2 chỉ làm cho sự liên hệ giữa Giô-sép và các anh mình tồi tệ hơn thế nào?

Không ai thích người khác nói xấu về mình. Dù những người anh có xấu xa thế nào đi nữa thì chắc chắn họ cũng không thích Giô-sép nói điều đó với cha họ. Câu đó không nói là các anh sẽ làm gì, nhưng khi biết các hành động đã qua của họ, có lẽ nên ngăn chặn trước khi họ đem lại nhiều sỉ nhục cho chính họ và gia đình.

Điều cuối cùng, vấn đề lớn nhất là “Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác” (Sáng thế Ký 37:3). Các anh của Giô-sép không phải ngu đần. Chắc chắn họ chỉ trích thái độ của cha mình. Điều này có thể làm hoàn cảnh đã tệ trở nên tệ hơn.

Hành động của các anh đối với Giô-sép thật là hổ thẹn và không bào chữa được. Nhưng bối cảnh này giúp chúng ta hiểu rõ hơn việc gì đã điều khiển họ.

Tất cả chúng ta đều bị ràng buộc trong hoàn cảnh mình. Có những điều xảy ra ngoài sự điều khiển của mình. Câu hỏi cho chúng ta phải là: Tôi phải hành động như thế nào đối với những hoàn cảnh như vậy? Chúng có điều khiển tôi đến nỗi tôi nhượng bộ nguyên tắc của mình? Hay tôi để những nguyên tắc hướng dẫn tôi trong hoàn cảnh của mình?

Áo Dài Nhiều Màu Sắc

Bản tính xấu của các anh càng nổi bật khi so sánh với bản tính của Giô-sép.

“Bản tính chàng thật khác biệt. Chàng là Giô-sép, con trai cả của Ra-chên. Nét đẹp bề ngoài hiếm có dường như bày tỏ sự tốt đẹp nội tâm. Trong sạch, lạnh lẽ, và vui vẻ. Giô-sép bày tỏ sự trung tín và cương quyết trong niềm tin của mình. Chàng lắng nghe những lời giáo huấn của cha, và thích vâng lời Đức Chúa Trời. Giô-sép đã bày tỏ bản tính mà một ngày nào đó sẽ làm chàng đặc biệt ở Ê-díp-tô. Sự hiền lành, ngay thẳng, và thành thật đã được bày tỏ trong đời sống hằng ngày của chàng. Khi mẹ qua đời, Giô-sép càng sống gần gũi với cha hơn. Và lòng Gia-cốp cũng thắt chặt với đứa con của tuổi già. ‘Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác.’” – Phỏng trích Ellen G. White, *Patriarch and Prophets*, tr. 209.

Xin đọc Sáng thế Ký 37:3, 4. Hành động này của cha họ làm hoàn cảnh tệ hơn thế nào?

Cái áo choàng mắc tiền của cha yêu dấu tặng cho Giô-sép. Áo thật đẹp được dệt với nhiều màu sắc. Áo mắc hơn những cái áo của các anh. Áo này được những người danh tiếng mặc. Chắc chắn các anh đoán là cha họ muốn cho Giô-sép nhiều vinh dự. Điều này có nghĩa là Giô-sép sẽ được hưởng quyền của người con trưởng. Các anh có thể đoán rằng Giô-sép sẽ được thừa hưởng gia tài lớn hơn. Hành động của Gia-cốp khi cho Giô-sép cái áo dài có thể chỉ là một hành động yêu thương mà thôi, không có ý gì khác. Nhưng đó là một sai lầm lớn, vì điều này chỉ khiến các anh càng ghét Giô-sép hơn.

Dù sao, cái áo dài tượng trưng cho sự vinh dự trên thế gian chỉ tồn tại một thời gian ngắn. Nhưng khi viết chuyện tích này, Môi-se cho ấn tượng rằng Gia-cốp yêu thương Giô-sép hơn các người con khác. Hành động này khiến các anh ghét Giô-sép nhiều hơn. Và sự ganh ghét đó dẫn đến những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn nữa.

Bạn có bao giờ được ban cho một vinh dự của thế gian không? Bạn cảm thấy vui thế nào vào lúc đó? Cảm giác đó kéo dài bao lâu và vinh dự đó có ý nghĩa rất ít hay không có ý nghĩa gì cả? Bạn học được gì từ việc đó? Xin đọc 1 Cô-rinh-tô 9:24-26 để tìm câu trả lời.

Cái Áo Choàng Bị Lột

Xin đọc Sáng thế Ký 37:12-25. Bạn thấy có sự khác biệt nào giữa điều thiện và điều ác, giữa sự vô tội và sự bất chính?

Các anh của Giô-sép bày mưu để giết chàng. Họ cũng sắp đặt trước sẽ nói gì với cha họ. Họ sẽ nói, “Cha ôi, chúng con rất buồn. Chúng con thấy chiếc áo choàng này. Có phải của Giô-sép không? Nếu phải, thì một con thú rừng đã ăn thịt nó rồi.” Thật khó để tưởng tượng người ta có đầy sự ganh ghét đối với em ruột mình đến nỗi họ có thể làm một điều như vậy.

Có điều gì quan trọng về việc xảy ra trong Sáng thế Ký 37:23?

Điều đầu tiên các anh nói khi họ thấy Giô-sép từ đằng xa là về giấc mộng. Những giấc mộng làm cho sự căm ghét của họ tăng thêm. Bây giờ, chỉ một lần thôi, họ sẽ thấy việc gì xảy ra trong những giấc mộng đó. Thật cũng thú vị khi để ý hành động đầu tiên mà các anh chống lại Giô-sép là lột áo của chàng. Tiếng Hê-bơ-rơ diễn tả rõ ràng là họ nói về cái áo choàng đáng ghét, cái áo mà cha họ đã may cho Giô-sép. Câu đó nói chàng “đang mặc” cái áo đó. Thấy Giô-sép tới gần, mặc áo choàng, càng làm cho các anh căm giận hơn.

Vì thế, ở đây, các anh cố loại bỏ những gì đã gây cho họ đầy ganh ghét và căm giận. Cái áo choàng tượng trưng cho những điều họ căm ghét về em của họ. Áo đó cũng tiêu biểu cho tất cả các điều tốt về chàng và những điều xấu về họ. Thật là một niềm vui lớn và thỏa mãn khi các anh lột áo của chàng. Bây giờ, bỗng nhiên, không có cái áo choàng mặc tiền, các anh cảm thấy Giô-sép cũng không có gì tốt hơn họ. Các anh cũng cảm thấy Giô-sép thật bất lực khi để họ phải sắp mình trước mặt chàng như họ đã làm trong giấc mộng.

Hãy nhìn những hành động của các anh đại dột đến thế nào vì cảm xúc của họ. Chúng ta có thường để cảm xúc mình làm những điều ngu xuẩn không? Làm thế nào chúng ta học để giữ các cảm xúc mình dưới quyền lực của Đức Chúa Trời và như thế cứu được mình (và những người khác) khỏi những hậu quả khủng khiếp của cảm xúc sâu xa?

“Áo Của Con Trai Cha”

“Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Giô-sép nhúng vào trong máu; đoạn, gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: Đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chẳng?” (Sáng thế Ký 37:31, 32).

Làm thế nào họ có thể hạ thấp đến mức đem cái áo dính máu về cho cha mình và hỏi ông có nhận ra áo đó chẳng? Có thể một ngày trước khi phạm tội ác này, họ đã không nghĩ ra mưu kế này. Nhưng một khi chúng ta đã bắt đầu một chuỗi tội ác, ai biết nó sẽ dẫn đến đâu?

Có điều gì thú vị về những lời các anh nói với cha họ trong Sáng thế Ký 37:26-36?

Xin để ý họ nói, “áo của con trai cha,” thay vì nói, “áo của em chúng con.” Thật là kinh ngạc về sự lạnh lùng và cảm giác cứng rắn. Có lẽ, đó là cách họ muốn “quên đi” điều gian ác mà họ đã làm cho Giô-sép.

Vậy, chiếc áo choàng đã có vai trò lúc khởi đầu và kết thúc. Lúc đầu, áo đó tiêu biểu cho sự tương giao giữa Gia-cốp và Giô-sép. Bây giờ nó dính đầy máu, tiêu biểu cho “sự chết” của Giô-sép. Các anh có thể nghĩ rằng điều này sẽ kết thúc đời Giô-sép và tất cả sự căm ghét của họ đối với chàng. Nhưng chúng ta biết hành động này “giải quyết” một nan đề nhưng lại đem tới nhiều nan đề khác. Các anh chắc chắn phải đau lòng khi thấy cha mình buồn thảm. Ngày qua ngày, nhìn thấy Gia-cốp than khóc, chắc chắn các anh này phải vật lộn với tội lỗi của mình.

Sáng thế Ký 42:13, 21-23 và Sáng thế Ký 44:28 nói gì về hậu quả lâu dài của những hành động của các anh trên họ và trên gia đình họ?

Cuối cùng, Chúa đã đem điều tốt ra từ điều xấu mà các anh đã làm. Nhưng điều đó không bào chữa cho những gì họ đã làm. Tuy nhiên, mặc dù hành động của họ có kinh khủng đến đâu, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta là tội lỗi có thể mau chóng vượt ra khỏi tầm tay, làm cho chúng ta mù quáng, và thường dẫn đến những bi kịch và đau khổ.

Nghiên Cứu Bổ Túc: Xin đọc Ellen G. White, “The Return to Canaan,” Joseph in Egypt,” và “Joseph and His Brothers,” tr. 209-240, trong *Patriarch and Prophets*; tr. 428-432, trong *The SDA Bible Commentary*, quyển 1.

“Không hề nghi ngờ việc gì sẽ xảy ra cho mình, Giô-sép đến gặp các anh với lòng vui vẻ sau một cuộc hành trình dài mệt mỏi. Các anh không chịu nghe chàng. Giô-sép nói với các anh về công việc của mình, nhưng họ không trả lời chàng. Giô-sép cảm thấy sợ hãi về những cái nhìn giận dữ của họ. . . . Các anh đổ lỗi cho Giô-sép là đã không thành thật với họ. Sa-tan điều khiển trí óc khi các anh nói về sự ganh ghét của mình, họ không còn một chút thương xót và yêu thương đối với em mình. Họ lột cái áo choàng nhiều sắc chàng đang mặc. Cái áo tiêu biểu cho tình thương của cha chàng, nhưng cũng khơi dậy sự ganh ghét của các anh.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Spirit of Prophecy*, quyển 1, tr. 128, 129.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Có những loại “áo nhiều màu sắc” nào khác? Có những điều nào của thế gian mà chúng ta muốn, nhưng chẳng sớm thì muộn, có thể dễ dàng bị lột khỏi chúng ta và dính đầy máu?
- 2 Hãy nghĩ về bài học tuần này và sau đó hãy đọc Sáng thế Ký 45:22. Có sự khôi hài hay khác thường nào ở đó?
- 3 Giô-sép thường được coi như một tiêu biểu cho Đấng Christ. Hãy đọc chuyện của Giô-sép và coi bạn có những so sánh nào giữa Đấng Christ và Giô-sép. Hãy chia sẻ câu trả lời của bạn trong lớp.
- 4 Có thể các anh thật sự ân hận về các hành động của họ. Chúng ta không biết người cha làm gì với cái áo dính đầy máu. Có thể ông giữ lại như một sự nhắc nhở về đứa con yêu dấu. Hãy tưởng tượng các anh sẽ cảm thấy thế nào mỗi khi họ nhìn cái áo ấy. Xin hãy nhớ áo choàng có lần tiêu biểu cho sự ganh ghét của họ và bây giờ tiêu biểu cho tội lỗi họ. Làm thế nào chúng ta học suy nghĩ trước khi hành động để không làm những điều ngu xuẩn? Chuyện tích này sẽ khác thế nào nếu các anh biết Chúa, là Đấng mà cha họ tôn thờ! Nhiều sự buồn thảm và đau khổ đã không xảy ra, nếu họ biết cầu nguyện, biết chết cho bản ngã, biết đầu phục Chúa trong đức tin và sự vâng lời. Làm thế nào chúng ta học để không sa vào cạm bẫy mà những người này đã mắc phải?